

**PHÁT BIỂU CỦA HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM  
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024**

*Kính thưa:*

*- TS. Chu Ngọc Kiên, Phó Vụ trưởng vụ TCCB- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quý Vị Đại biểu khách quý, là Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Các trường đại học bạn, các doanh nghiệp.*

*- Kính Thưa: Quý Thầy/Cô giáo, Viên chức, NLD của Nhà trường; Quý vị Phụ huynh cùng Các em sinh viên và các Tân Sinh viên Khóa 12, Trường Đại học Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP. HCM thân mến !*

Hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2023, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai giảng Năm học 2023-2024, đồng thời chào đón Tân sinh viên Khóa 12 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Lãnh đạo Trường, tôi trân trọng gửi tới các Quý vị Lãnh đạo, Quý vị đại biểu, Quý phụ huynh, các Thầy Cô giáo, Viên chức, người lao động, cùng toàn thể em sinh viên và đặc biệt các em Tân sinh viên Khóa 12 lời chào mừng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúc mừng các em Tân sinh viên K12 đã chính thức trở thành sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh !

*Kính thưa Quý vị đại biểu.*

*Thưa Quý Thầy/Cô giáo, Quý Phụ huynh.*

*Các em sinh viên thân mến!*

Trong Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 và chào đón Tân sinh viên K12, đầu tiên, tôi muốn thay mặt Nhà trường với mong muốn truyền tải đến các em sinh viên, học viên, đặc biệt là các em tân sinh viên K12 về truyền thống, sứ mệnh và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đó cũng là nhiệm vụ hay trách nhiệm của từng sinh viên khi các em chính thức trở thành sinh viên của trường đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.

Chúng ta, là trường đại học công lập, nằm trong hệ thống các trường đại học mạnh tại Việt nam ( xếp vị trí 64/trong Top 100 trường đại học tại Việt nam trên tổng số 240 tổ chức Giáo dục đại học cả nước), là cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng Quốc gia theo bộ tiêu chuẩn mới của về cơ sở Giáo dục đại học, hơn 35% các chương trình được kiểm định và đạt chuẩn quốc gia. Với truyền thống của hơn 47 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Tp. Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định vị thế của mình là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại khu vực phía nam nói riêng và cả nước nói chung, góp phần không nhỏ và sự phát triển kinh tế bền vững của Đất nước, đặc biệt tại khu vực Tp Hồ Chí Minh và Phía Nam.

Trong những năm qua và hiện nay, trước những thách thức về nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các nhiệm vụ được đặt ra về quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của Đất nước, Nhà trường đã chủ động rà soát, điều chỉnh khung chương trình đào tạo, chương trình đào tạo theo định hướng Liên ngành- Xuyên ngành, theo đó các chuyên ngành, chuyên ngành hẹp trong lĩnh vực của

Tài nguyên, Môi trường, Biến đổi khí hậu được tích hợp và gắn kết “nhúng” với những ngành nghề khác trong các lĩnh vực Khoa học kinh tế và Khoa học kỹ thuật công nghệ ở các ngành nghề khác. Khung chương trình, chương trình đào tạo về Ngành, chuyên ngành của Nhà trường luôn hướng đến mục tiêu xây dựng, từng bước hình thành những đặc thù riêng, tiếp cận nhanh nhất trình độ khoa học công nghệ của thế giới, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Những thành tựu đạt được của Nhà trường hôm nay là được xây dựng bởi công sức của toàn thể Cán bộ, Giảng viên và bao thế hệ Sinh viên, Học viên qua các thời kỳ, sự chỉ đạo của Bộ tài nguyên và Môi trường, sự hỗ trợ từ các đối tác là doanh nghiệp và các trường đại học bạn và như vậy, chúng ta, trong đó có các em Tân sinh viên K12 phải tiếp tục phát huy, kế thừa để xây dựng trường ngày càng phát triển, nhanh chóng đạt được mục tiêu là cơ sở giáo dục đại học ngang tầm khu vực và quốc tế.

### ***Các em tân sinh viên yêu quý!***

Bước vào cổng trường đại học là dấu mốc của một giai đoạn của cuộc đời mỗi con người, mọi thứ sẽ thay đổi và chúng ta phải thích nghi. Các em phải có phương pháp học tập phù hợp trong môi trường của đại học, các em phải tự rèn luyện cho mình các kỹ năng của sinh viên thế kỷ 21.

Với tôi, trong thế giới hiện nay mà các chuyên gia gọi là thời đại VUCA ( volatility ( Biến động), Uncertainty (Không chắc chắn), Complexity ( Phức tạp), Ambiguity ( Mơ hồ) - hiện nay, ngoài 16 kỹ năng của sinh viên thế kỷ 21 đòi hỏi các bạn sinh viên phải đạt được trong quá trình học tập, rèn luyện, các em cần phải được trang bị các kỹ năng khác để có thể hoàn thành được nhiệm vụ học tập của mình trong một bối cảnh mới. Những kỹ năng này đã được đúc kết bởi các nhà quản lý giáo dục lớn trên thế giới, cụ thể như:

- Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Thực tế cho thấy, thế giới sẽ không bao giờ để ý đến cảm xúc của bạn, và chính các bạn phải trau dồi rèn luyện xây dựng cho mình hệ thống “miễn dịch” về cảm xúc.

- Kỹ năng kiểm soát và đối diện với những thách thức của cuộc sống: phải ngăn chặn được sự “nhiều loạn” hay “tiếng ồn” từ thế giới bên ngoài, sự nhiễu loạn thông tin trong một thế giới tràn ngập thông tin “ thiếu kiểm chứng” như hiện nay.

- Kỹ năng tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ liên quan đến ngành nghề mình: Kiến thức của các bạn đang học sẽ bị lạc hậu trong vòng 5 hoặc 10 năm, điều quan trọng nhất là ổn định, sự tập trung vào lĩnh vực ngành nghề mà mình chọn lựa học tập.

- Kỹ năng tập thói quen suy nghĩ sâu: Phải hiểu rằng chất lượng của suy nghĩ quyết định đến chất lượng của cuộc sống, phát triển kỹ năng suy nghĩ sâu, khám phá tính logic của các vấn đề.

- Kỹ năng linh hoạt: Trong bối cảnh hiện nay, thời đại “VUCA”, mọi kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi, sẽ có nhiều sự kiện bất ngờ mà đòi hỏi kỹ năng xử lý linh hoạt để chúng ta luôn chủ động trong mọi tình huống.

Tôi luôn tin tưởng rằng, với truyền thống của Nhà trường, cùng với đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, có năng lực, nhiệt tình, năng động và sáng tạo cùng với hệ thống quản lý của nhà trường sẽ giúp các em hoàn thành nhiệm vụ học tập rèn luyện của mình.

### ***Kính thưa Quý Phụ huynh***

Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành cùng với các em trong việc lựa chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM để học tập và rèn luyện.

Chúng tôi, toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, Người lao động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cam kết thực hiện tốt nhất trách nhiệm và sứ mệnh tiên phong của một cơ sở giáo dục đại học công lập, tạo điều kiện cho các con học tập tốt trong suốt thời gian học tập tại Trường.

### ***Thưa Quý Thầy/Cô Giáo, VC, NLD của Nhà trường***

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, sự tận tụy, hết mình vì công việc của từng cá nhân, cán bộ giảng viên, các đơn vị trong toàn Trường, với tinh thần sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, dẫu thực tế, dẫu trước mắt, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Xin chân thành cảm ơn các Thầy/Cô giáo, trong suốt thời gian qua, đã thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ được giao, giúp đỡ để các em sinh viên các thế hệ của Nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Tôi mong muốn các Thầy/Cô tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là chuyên gia, là người truyền lửa hun đúc lòng đam mê nghề nghiệp, thái độ chuyên tâm, tôn trọng tri thức, có bản lĩnh và tự chủ.

### ***Kính thưa Quý lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức.***

Trân trọng cảm ơn các Quý tập đoàn, doanh nghiệp, Quý tổ chức luôn đồng hành với giáo dục đại học nói chung và với Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM nói riêng, trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, những phản biện, đóng góp của các tổ chức, các doanh nghiệp giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn công tác đào tạo nguồn nhân lực của mình.

Chúng tôi luôn xác định rằng, các Quý doanh nghiệp, Quý tổ chức chính là những người đồng sáng tạo nên sản phẩm đào tạo của Nhà trường, đó là các thế hệ các cử nhân/kỹ sư của Nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay là đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu xã hội.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh; các Thầy/Cô giáo, VC, NLD của Nhà trường dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui.

Chúc các em Sinh viên, Tân sinh viên, Học viên của Nhà trường có một năm học mới đạt nhiều kết quả và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.